

เลขที่ BR 148/2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ความคืบหน้าการนำส่งข้อมูลผู้เสียหาย/ผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น STARK242A ต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ("DSI")

อ้างถึง 1.คดีพิเศษที่ 57/2566

2.ข่าว การลงทะเบียนผู้เสียหายต่อ DSI

3.หนังสือด่วนที่สุด ที่ ขธ 0805/697 ของ DSI

ตามที่ DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 57/2566 และได้เปิดให้ผู้เสียหาย/ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันความเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวนั้น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ("ASP") ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น STARK242A ได้ทราบความเป็นกังวลของผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนดังกล่าว ASP มิได้มีเจตนาในข้อกังวลดังกล่าว แต่เนื่องด้วยข้อมูลที่จะนำส่งให้แก่ DSI ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ASP จึงต้องขอความยินยอมในการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านก่อน ซึ่งเป็นที่มาให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ประสงค์จะให้ ASP นำส่งข้อมูลต่อ DSI ได้ส่งความยินยอมมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังความที่ทราบกันคืออยู่แล้วนั้น

ต่อมา ASP ได้ทราบถึงความขัดข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่สะดวกในการดำเนินการดังกล่าว ASP จึงได้ประสานงานขอความร่วมมือกับ DSI ว่าผู้ถือหุ้นกู้หลายรายมีความลำบากและไม่ถนัดที่จะดำเนินการส่งความยินยอมในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอายุมากแล้วและไม่ถนัดต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบหาก ASP ไม่ได้รับหมายแจ้ง/คำสั่งจาก DSI ให้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้วนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านไปโดยพลະการย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากได้ประสานงานและขอหารือกับ DSI ในประเด็นต่างๆแล้ว DSI จึงอำนวยความสะดวกด้วยการมีหมายแจ้ง/คำสั่งให้ ASP นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ DSI กรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านอีกต่อไป

ดังนั้น ASP จึงเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่าทาง ASP จะดำเนินการส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามที่ DSI มีหมายแจ้ง/คำสั่ง มายัง ASP และจะนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย อย่างครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ชูชื่น)

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด/ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel : +66 (0) 2680 1111, www.asiaplus.co.th